
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน แนวหน้า 

เดลินวิส ์

 

กญัชา 

     -เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. กล่าวว่า ได้รับการท้วงติงว่าการพิจารณาร่าง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดค่อนข้างล่าช้า จึงมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการแยกข้อกฎหมายบางส่วนออกมา

ดาํเนินการเพ่ือความรวดเรว็ โดยเสนอให้คสช.ออกคาํสั่ง ม.44 ในเร่ืองกญัชา 

ผู้จัดการออนไลน ์      -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดองคก์ารเภสชักรรม และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนาํกญัชา

มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ยินดสีนับสนุนให้ใช้ ม.44 เพ่ือปลดลอ็ก เพราะหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกรงว่าหาก

ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอาจไม่ทนัในสภาสมยันี้  

ไทยรัฐ  เดลินิวส ์      -เสนอข่าว นายศิรินทร์ยา สทิธชิัย เลขาธกิาร ป.ป.ส. กล่าวถงึกรณสีื่อออนไลน์เรียกร้องให้อนุญาตให้ใช้กญัชาเพ่ือ

ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมถงึเคร่ืองดื่มย่ีห้อหนึ่งในต่างประเทศสนใจพัฒนาเคร่ืองดื่มกญัชาเพ่ือสขุภาพ ว่า ศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิแห่งชาต ิ(ศอ.ปส.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย

เกี่ยวกบัพืชเสพตดิ เหน็ว่าควรกาํหนดให้กญัชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต่อไป ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงสนัทนา

การ แต่เปิดช่องให้ขออนุญาตศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยสธ.ได้ออกกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2560 ทั้งนี้  ต้องย่ืนคาํขอพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่ออย. เพ่ือเสนอความเหน็

ต่อรมว.สธ.พิจารณาอนุญาตต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

ใชพ้ื้ นท่ี สธ. แกปั้ญหารถติด 

     -เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภมูิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า บช.น. ได้ร่วมกบัตาํรวจจราจรนนทบุรี สาํรวจเส้นทาง

ลัดเพ่ือแก้ไขปัญหารถตดิในย่าน ถ.งามวงศ์วาน พบว่า พ้ืนที่รอยต่อกรงุเทพฯ กบันนทบุรี มีเส้นทางและซอยลัดหลาย

จุด เช่น เส้นทางภายใน ก.สาธารณสขุ สามารถเล่ียงแยกแคราย โดยเข้าด้านประตู 1 ถ.ติวานนท ์ออกประตู 5 เข้าซอย

ดวงมณ ีเพ่ือขึ้นทางด่วนงามวงศว์าน โดยช่วงเช้า จะเปิดเวลา 05.30-09.00 น. ช่วงเยน็ 15.00-18.00 น. ประชาชน

สามารถใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องแลกบตัรผ่าน คาดจะสามารถระบายรถได้ประมาณ 2,700 คนั/วัน  

 

สยามรัฐ ไทยรัฐ 

แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

     -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้ แจงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และมอบนโยบายการดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 ก.ย. เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั่น 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ทวีีช่องNBT 

รพ.สต.ติดดาว 

     -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. มอบประกาศนียบัตรและเขม็ยกย่องแก่รพ.

สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประจาํปี 2561 และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบ

บริการปฐมภูม ิเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดความเหล่ือมลํา้ โดยยกระดับมาตรฐานรพ.สต. ให้เป็นรพ.สต.ติดดาว 

ระดบั 5 ดาว เพ่ือดูแลประชาชนเป็นองคร์วมแบบผสมผสาน ผลการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2560 จนถงึปัจจุบนั มรีพ.สต.

ตดิดาว 5 ดาว 5 ด ีแล้วทั้งสิ้น 4,987 แห่ง ตั้งเป้าหมายครบ 9,806 แห่ง ในปี 2564 

 

มตชิน 

สาเหตุสุนขักดัเด็กเล็ก 

     -เสนอข่าว นสพ.พรพิทกัษ ์พันธห์ล้า ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึง

พฤตกิรรมของสนุัขที่ทาํร้ายเดก็ ว่า สนุัขเล้ียงในอดตีจัดเป็นกลุ่มสตัว์ป่า มีการรวมตัวกนัเป็นฝูงและมีพฤตกิรรมไล่ล่า 

เมื่อรวมกลุ่มกนั สนุัขเหล่านี้จะมพีฤตกิรรมไล่ล่าและทาํร้ายเหย่ือที่อ่อนแอกว่า ย่ิงมพีฤตกิรรมมองหน้าจ้องตาสนุัข ย่ิง

เป็นการย่ัวยุท้าทายให้เกดิความก้าวร้าว การหันหลังวิ่งหนีย่ิงปลุกสญัชาตญาณนักล่า หากเดก็ล้มเปรียบเสมือนเหย่ือ 

สนุัขจะวิ่งตามประกบและงับทนัท ีแนะนาํเดก็ให้หลีกเล่ียงการเข้าใกล้สนุัขที่รวมตวักนัเป็นฝูง อย่าจ้องตา อย่าหันหลัง

วิ่งหนี ให้เดนิเล่ียงในลักษณะตั้งฉาก 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่21 กนัยายน 2561 
สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันที่ 21 กันยายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

M2F 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

     -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ ย่าน จ.นนทบุรี พบมกีารจัดซุ้มจาํหน่าย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการโฆษณาตราสินค้ามอมเมาเยาวชน ซึ่งเข้าข่ายการกระทาํผิดตามพ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จึงประสานผู้รับผิดชอบในการให้เช่าสถานที่และได้รับความร่วมมือทาํการร้ือถอนอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องทนัท ี

 

เดลินวิส ์

กทม.สํารวจนกพริาบ 

      -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า สาํนักอนามัย กทม. ร่วมกบั เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาด

วิทยาโรคสตัว์สู่คน สาํนักงานสตัวแพทย์สาธารณสขุ ลงพ้ืนที่วัดระฆงัฯ เขตบางกอกน้อย สาํรวจพบมนีกพิราบประมาณ 

250 ตัว และดักจับได้ประมาณ 47 ตัว เพ่ือเกบ็ตัวอย่างไปตรวจ 10 ตัว คาดว่าจะได้ผลการตรวจภายใน 1 สปัดาห์ 

และในวันที่ 21 ก.ย. จะลงพ้ืนที่วัดบุคคโล เขตธนบุรี ต่อไป 

 

มตชิน 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

     -เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ เหน็ชอบในหลักการข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการ

เงินอดุหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเดก็แรกเกดิที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้เงินอุดหนุนเดก็อายุ 

0-6 ปี แบบถ้วนหน้า 2.ให้เงินอดุหนุนเดก็อายุ 0-6 ปี โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี และ 3.ให้เงิน

อดุหนุนเดก็อายุ 0-6 ปี โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี โดยมอบให้กรมกจิการเดก็และเยาวชนไป

ศึกษาและเร่งจัดทาํข้อมูลเสนอครม.ภายในเดือน ต.ค. เพ่ือให้ทันประกาศใช้ได้ในเดือน พ.ย.นี้  ส่วนการให้ข้อมูล

เพ่ิมเตมิสาํหรับผู้มสีทิธ ิแต่ไม่มรีายชื่อในฐานข้อมูลผู้มรีายได้น้อยตามโครงการลงทะเบยีนสวัสดกิารแห่งรัฐ ที่ยังเหลือ

อกี 149,180 คน มอบหมายให้ พม. ร่วมกบั มท. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาํเนินการ 

 

เวบ็ไซตN์ation TV 

ไทยรัฐออนไลน ์

ยากนัยงุเรนเจอรส์เกา้ท ์

     -เสนอข่าว นายธนัท ธนาบริบูรณ ์ประธานบริษัท ธนัทกร อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั เจ้าของผลิตภัณฑย์าจุดกนัยุง

เรนเจอร์ สเก้าท ์พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ธรีะเดช ทนายความ เข้าแจ้งความที่ สภ.วังม่วง จ.สระบุรี เพ่ือเอาผิดผู้บริหาร 

อย. ผู้บริหารโทรทัศน์ช่องหนึ่ง และผู้ดูแลเวบ็ไซต์และเพจสาํนักข่าวต่างๆ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวกล่าวหาว่า

ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ มีสารปนเป้ือนอันตรายคือ MEPERFLUTHRIN ซึ่งเป็นสารที่อย.ไม่เคยรับขึ้ น

ทะเบียนมาก่อน และยังไม่เคยประเมินความปลอดภัยและอนัตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้สารดังกล่าว ทาํให้บริษัท

เสยีหาย  ส่งผลให้ทางตวัแทนจาํหน่าย ร้านค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ ์เกดิความสบัสน   

     โดย อย.เคยย่ืนเอกสารและแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค เมื่อปี 2558  ต่อมาทางตาํรวจและอยัการสั่งไม่ฟ้อง และผลคดีสิ้นสดุแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา 

แต่ผู้บริหารของอย.ยังให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ในทาํนองว่าจะมีการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งที่ "เรนเจอร์ 

สเก้าท"์ ทาํถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

เดลินวิส ์ คอลัมน ์

จดหมายถงึเดลินวิส ์

โฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเกินจริง 

     -เสนอจดหมายจากประชาชนใช้ชื่อ ผู้บริโภค ระบุว่า ได้ติดตามข่าวของอย.เร่ืองอาหารเสริมผิดกฎหมาย แอบอ้าง

สวมเลข อย. หรือโฆษณาสรรพคุณเกนิจริง จึงอยากแจ้งเบาะแสว่าพบการลักลอบนาํเข้าวิตามนิและอาหารเสริมเข้ามา

ในประเทศไทยจาํนวนมาก จาํหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ เฟซบุ๊กหรือเว็บซื้ อขายออนไลน์ชื่อดังต่าง ๆ โดยที่ไม่มีเลข อย. 

รวมทั้งโฆษณาเกนิจริงว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ และมคีาํถามว่า กรมศุลกากร ปล่อยให้วิตามนิและอาหารเสริมไม่ได้

ขึ้นทะเบียน และไม่มีเลข อย. ลักลอบเข้ามาในประเทศได้อย่างไร, อย.จะแก้ปัญหาเร่ืองนี้ อย่างไร, กรมสรรพากร มี

แนวทางแก้ไขเร่ืองสนิค้าที่ลักลอบนาํเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มกีารเสยีภาษีซื้ อขายหรือไม่ และสคบ.จะตรวจตรา

หรือแก้ไขปัญหาอย่างไร  

      เจ้าของคอลัมน ์ให้ความเหน็ว่า รัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งรัด

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบยีบ ตรวจสอบ ว่ามเีจ้าหน้าที่ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาข้อกฎหมาย

เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือป้องกนัการทุจริตประพฤตมิชิอบ  

 


